

อตตฺตา ทิ อตตฺตโน นหาโต

# ข่าวรามคำแหง

ศูนย์สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๒๒ วันที่ ๑-๗ ต.ค. ๒๕๓๗ ราคา ๒ บาท

## ผลการประกวดนำพริก-ผักจิ้ม เนื่องในวันมนุษยศาสตร์



คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดประกวดนำพริก-ผักจิ้ม ทุกภาคของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันมนุษยศาสตร์ และเพื่อร่วมกิจกรรมในปี่-วดวงค์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๒7 กันยายน ๒๕๓๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. (อ่านต่อหน้า 12)

## กระทรวงสาธารณสุข เปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์รับทุน

รศ.ดร.ไพบูรณ์ สุริเวทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับนักศึกษาซึ่งเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาในหลักสูตรเจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 5 ทุน และเจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ 4 ทุน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษานี้จะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการชั้น 2 อัตราเงินเดือน 4,๕๑๐ บาท ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่เลี้ยงของนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในท้องที่ของปฏิบัติกร ผู้ที่จะขอรับทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 11)

## ผลการสรรหา ผอ.สาธิตรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ โดยมีผู้เข้ารับการสรรหาจำนวน ๓ ราย ปรากฏผลดังนี้  
หมายเลข 1 รศ.ศศิธร แม้นสังวน  
ได้ 47 คะแนน (อ่านต่อหน้า 11)

## ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดระบบภูมิทัศน์ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง



เพื่อให้บริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ชุมชนทางวิชาการ และเป็นสถานที่ศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคม มีระบบ (อ่านต่อหน้า 11)

# อธิการบดีพบนักศึกษาสร้างความเข้าใจ กรณีพัฒนาชุมชนที่พัก เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี



จากกรณีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการรื้อถอนชุมชนนักศึกษาที่จัดสร้างเองตั้งแต่บริเวณสะพานกษัตริย์ศาสตร์ จนถึงหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งบริเวณรอบสนามฟุตบอลเพื่อสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและสวยงามของ ม.ร. ซึ่งปรากฏว่ามีพรคนักศึกษาบางพรรคไม่เข้าใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเข้าใจว่าเป็นการกีดกันแกลงและทำให้นักศึกษาได้รับความเดือดร้อน จึงมีพรคนักศึกษาบางพรรคมีจดหมายประท้วงมหาวิทยาลัย นั้น  
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดของนักศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยยังมีโอกาส (อ่านต่อหน้า 12)

**วิทยานิพนธ์ฉบับนี้**

- งานวันมนุษยศาสตร์ ๒๕๓๗
- แนววรรณกรรม ในที่ยว บำบัดวิลลา ดาวเตอร์ ที่ ๑ เมืองมรดกลาวด์ รัฐนบรรมสก
- กาศกาลกนิง
- เอตริศึกษาพันธุสัตว์ป่า ชัยชาญแจ้ง
- อับตอณการเรตรีสมตัว เป้าสงบ

## กาเมช มั่นใจชนะน็อค พิชิตน้อย ในยกที่ ๕



ดีโอ กาเมช แชมป์โลกชาวเวเนซุเอล่า ซึ่งจะมาป้องกันตำแหน่งกับพิชิตน้อย ศิษย์บางพระจันทร์ รองแชมป์โลกชาวไทย เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อค่ำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๗  
นักชกชาวเวเนซุเอล่า ดีโอ กาเมช แชมป์โลก รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลก WBA ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 771 เมื่อเวลา ๒๒.๓๕ น. ของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๗ โดยมีนายทรงช้อย รัตนสุนทรรม, โหม่ง เมืองคอนและคณะ, รศ.สนธิ์ บางอ้อจันทร์, ผศ.วิวัฒน์รัช กูณาคย์ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.รยด้วยวันที่สนามบินดอนเมือง (อ่านต่อหน้า 12)

### ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗

ที่ ม.ร.	มว ช.ก.
จำนวนใบสมัคร 17 ต.ค.-16 พ.ย.37	สมัคร - 21 ต.ค. 37
ยื่นสมัคร 14 -16 พ.ย.37	สมัคร - 4 พ.ย. 37

สอบตามรายละเอียดแนบติดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการ โทร. ๓๑๖๕๔๖๕-๕๖๕๖  
โทร. 3180867-85 ต่อ 325 หรือ โทร 31808๖6-8 ต่อ 37,38

# ผลการสรรหา อ.ก.ม.



ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2537 นั้น ปรากฏผลการสรรหา ดังนี้

สายอาจารย์ ผู้เข้ารับการสรรหา มี 1 หมายเลข คือ รศ.นิมิตร์ ชิดเครือ มีผู้มาใช้สิทธิ 272 คน (บัตรเสีย 9 ใบ) ปรากฏผล คือ 'รับ' 214 คน คิดเป็น 79.08% 'ไม่รับ' 49 คน คิดเป็น 18.02%

\*ผลการสรรหา ได้แก่ รศ.นิมิตร์ ชิดเครือ สายวิชาการทางวิชาการ มีผู้มาใช้สิทธิ 400 คน (บัตรเสีย 18 ใบ)

\*หมายเลข 1 นายวัฒน์ธนะ วุฒิกกรมบัติกุล ได้ 266 คะแนน

หมายเลข 2 นายแสวง ขวัญเมือง ได้ 126 คะแนน

หมายเลข 3 นายสุรพล จักรานนท์ ได้ 90 คะแนน

\*ผลการสรรหา ได้แก่ นายวัฒน์ธนะ วุฒิกกรมบัติกุล สายธุรการ มีผู้มาใช้สิทธิ 1,787 คน (บัตรเสีย 95 ใบ)

หมายเลข 1 นายอภิชาติ คุรุทอง ได้ 199 คะแนน

หมายเลข 2 นายวินัย จันทมาศ ได้ 824 คะแนน

\*หมายเลข 3 นายสานิตย์ โกลดล้อม ได้ 869 คะแนน

\*ผลการสรรหา ได้แก่ นายสานิตย์ โกลดล้อม สายทั่วไป มีผู้เข้ารับการสรรหา 5 หมายเลข

หมายเลข-ชื่อ	คะแนนรวม
1. นายประเสริฐ ไข่หวัดวัน	198.86%
*2. นายสุรดี เขียวหวาน	211.46%
*3. นายโกศล พลเสน	287.89%
4. นายธงชัย ธนะสิงห์	183.53%
5. นายสมศักดิ์ สันธินาค	192.79%

# กิจกรรมนักศึกษา

## จัดไปรัฐสภาฟังการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13,14 ตุลาคมนี้ สมัยที่ A.D. 1 ชั้น 2

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสมัครไปเข้าฟังการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช..... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 24 จนถึงมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2534) ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยศาสตราจารย์พิเศษ มาตุ บุณนาค ประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2537 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

จึงขอเชิญสมัครได้ที่กองอภิชาต คุรุทอง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกหอประชุม เอ.ดี.1 ชั้น-2 รามฯ 1 (หัวหมาก) ได้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป ■

## จัดโต้วาที, พูดสุนทรพจน์ 5-7 ต.ค.นี้ ชิงทุนเรียนทั้งสิ้น 6,000 บาท ที่รามฯ 1

นายนิล รอมู ประธานชมรมปรากฏการณ์และได้ว่าที่ อ.ส.ม.ร. เปิดเผยว่าชมรมกำหนดจัดแข่งขันการโต้วาที และประกวดบทพูดสุนทรพจน์ ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2537 ณ ศาลาขานหิน ข้างตึกอำนวยการนอกรีต คณะผู้โต้วาทีที่ชนะเลิศจะได้รับด้วยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ จะได้รับทุนการศึกษา หากผู้ใดได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ชมรมฯ ห้อง 327 ชั้น 3 ตึกกิจกรรมนักศึกษา ■

\*ผลการสรรหาได้แก่ นายโกศล พลเสน และ นายสุรดี เขียวหวาน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ จะเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ ทั้ง 5 ราย ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี



นักกิจกรรมต้องมีคุณธรรม สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2537 จำนวน 50,051 บาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสัมมนาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2537 เรื่อง การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในพฤติกรรมผู้นำนักศึกษาในสังคมไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ การจัดสัมมนาได้มีรายการเวทีหัวข้อ "นักกิจกรรมที่ดีต้องมีคุณธรรม" โดยสมชาย หนองฮี, พิณยุ สกลวิมลวิลาส, อุสมาน ลูกหยี และประคิมรุ กิตติคุณ ทั้งนี้แต่ละคนเคยดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานและกรรมการชมรมปรากฏการณ์และได้ว่าที่ อ.ส.ม.ร. มาก่อน ■

## ประกวดไฟล์คของ ชิงถ้วยอธิการบดี ครั้งที่ 6

พรรคसानแสงทอง จัดประกวดไฟล์คของเพื่อชีวิต ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยอธิการบดีพร้อมเงินรางวัลการประกวด ประกอบด้วยเพลงบังคับ 1 เพลง โขแต่ละรอบ, เพลงเลือกเสรี 2 เพลงซึ่งต้องเป็นเพลงไทยที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ สะท้อนปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่อสู้ดิ้นรนของคนในสังคม โดยใช้หอประชุม A.D. 1 เป็นสถานที่ประกวดซึ่งแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบแรก วันที่ 6-7 ตุลาคม 2537 เวลา 09.00 น.  
รอบสอง วันที่ 10 ตุลาคม 2537 เวลา 10.00 น.  
รอบชิงชนะเลิศวันที่ 14 ตุลาคม 2537 เวลา 10.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าประกวดขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ทำการพรรค หลังหอประชุม เอ.ดี. 1 ได้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป



# ตลกขำๆ กับ หุ่นล้อหมากรุก



# งานวันมนุษยศาสตร์ 2537

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.จัดงานวันมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะฯ (วันที่ 28 กันยายนของทุกปี) เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2537 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ได้เน้นกิจกรรมการประกวด เพื่อพัฒนาชาวไทยด้วย



พิธีสงฆ์



พิธีการตเปิดงาน



กรรมการตัดสินชมและชิมน้ำพริก



บรรจงจัดน้ำพริกเข้าประกวด



ศ.ดร.อุดม วจิตมณีลิขิตต์ เปิดเสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ



แสดงความยินดีกับศ.รวิช ภูมโนทก ที่ได้รับพระราชทานรางวัลผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่นแห่งชาติ สาขาราชการไทย



คณะมอบทุนการศึกษามูลนิธิ-การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

## บทบรรณาธิการ

### เหตุผล

เหตุผล เป็นเรื่องที่มีมนุษย์กล่าวอ้างหรือหยิบยกขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเรื่องราว หรือการกระทำใด ๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นจริง ถูกต้อง ยุติธรรม ฯลฯ

ในยุคดิจิทัลค่านิยม ยุคอุตสาหกรรมนั้น บางคนบอกว่าคุณสมบัติยังไม่มีเหตุผล

แต่ในความเป็นจริงนั้น มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีเหตุผลมาเป็นข้ออ้างในแทบทุกเรื่อง

เช่น ก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำงาน เกิดได้ขึ้นเสียงจิ้งจกร้องขึ้น ปากฎว่าวันนี้ทั้งวันมีแต่เรื่องมีแต่ราว จากกลับบ้านเดินดกท้องร้องแถมท้ายอีก พอเช้าวันต่อมา กระดาษขานขานนั้นก็เตรียมจะออกจากบ้านอีก คราวนี้ได้ขึ้นเสียงตุ๊กแกกรัง แกกก็เลยหยุดอยู่กับบ้าน ภรรยาจะกริ้วเพียงใดก็ยอมทน รอให้พ้นวันนี้ไปเสียก่อน

ก็เมื่อวาน ขนาดจิ้งจกตัวมิดเดียวตก ยังมีเหตุถึงปานนั้นนี่มันตุ๊กแกแถมตัวโตขึงกะตัวเงินตัวทอง จะไม่ให้หนีไปไหนได้อย่างไร

สังคมยุคปัจจุบันนี้ เรามักจะได้ยินผู้คนพูดกันอยู่บ่อย ๆ ว่าเป็นยุคแห่งเหตุผล และเหตุผลที่คนนำมาอ้างอิง สนับสนุนความคิด ความเชื่อ ตลอดจนการกระทำใด ๆ และสามารถชักจูงให้ผู้อื่นกลั้อยตามตนเองได้นั้น จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความ เป็นวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เป็นประโยชน์สุขอันเป็นที่ยอมรับ ของส่วนรวม

สังคมใดที่ให้เกียรติรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลด้วยผลสังคมนั้นย่อมที่จะพัฒนาไปบนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมและเป็นประโยชน์สุขของส่วนรวม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสังคมอุดมศึกษาขนาดใหญ่ของประเทศ เรามีนักศึกษากว่าสามแสนคน คณาจารย์ร่วมพันคน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีกกว่าสามพันคน ฉะนั้นเรามีพื้นที่ที่จำกัดมาก

โดยเฉพาะในส่วนของผู้เรียนที่มาร่วม มาทำกิจกรรมเป็นประจำ มหาวิทยาลัยพยายามที่จะหาที่สร้างชุมชนที่พึงให้ แต่ก็ไม่ใช่ของพอ

จึงเริ่มมีการก่อสร้างชุมชนชั่วคราวโดยทำกันเอง ไล่แม่ไก่ จากามรุ่งหลังคา และต่อมาได้พากันก่ออิฐ ก่อปูนกันมากมาย ยังผลให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยคือสายตาคงของผู้คนภายนอกที่เข้ามาพบเห็นอยู่ในเชิงลบ

นี่หรือ คือดินแดนทางวิชาการที่เรียกตนเองว่า มหาวิทยาลัย?

นี่ก็ว่าเป็นสลัมแห่งใหม่ของกรุงเทพแถบศิริโยธาเสียดีก เป็นที่นำอินดีวีฯ เมืองมหาวิทยาลัยคำวี่ที่จะพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องรื้อชุมชนที่สร้างกันเองเหล่านั้น และจะสร้างใหม่ในที่เดิม หรือในบริเวณใกล้เคียง นักศึกษาของร.ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าส่วนใหญ่ก็นิยมรื้อพื้นที่แห่งเหตุผล มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ทำดีก็ต้องหมั่นกันหน่อยละ

สิทธิพันธ์ พุทธิคุณ

# กฎหมาย ใกล้ตัว



## ภาระภาษี ของคนต่างด้าว ในประเทศไทย

ผศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว  
คณะนิติศาสตร์

คำว่า 'คนต่างด้าว' ก็คือบุคคลที่ไม่มีหรือไม่ได้สัญชาติไทย แต่ได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยอาจเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว นักแคชเชียร์สาสนา ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกร แต่ถ้าคนต่างด้าวคนใดประสงค์จะเข้ามาทำงาน บุคคลเหล่านี้จะประกอบอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวไม่ได้ ดังต่อไปนี้ คือ (ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281)

1. การประกอบธุรกิจทางเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำนาเกลือรวมทั้งการทำเกลือสินเธาว์ นอกจากเกลือหิน
2. การประกอบธุรกิจทางพาณิชยกรรม ได้แก่ การค้าขายภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง การค้าที่ดิน
3. การประกอบธุรกิจบริการ ได้แก่ ทางบัญชี ทางกฎหมาย ทางสถาปัตยกรรม โฆษณา นายหน้าหรือตัวแทน ขายทอดตลาด คัดผมแต่งผมและเสริมสวย
4. การประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร

ส่วนอาชีพนอกเหนือจากที่ห้ามไว้ดังกล่าวนี้ อาจผ่อนผันหรืออนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำได้ อาทิเช่น การทำกิจการโรงพิมพ์ การนำเที่ยว กิจการโรงแรม การขนส่ง การผลิตอาหารสัตว์ การทำเหมือง การผลิตอาหารสัตว์ การสกัดน้ำมันพืช การผลิตกระดาษเขียนและกระดาษพิมพ์ การผลิตสิ่งอัดทอ รวมทั้งการปั้นด้วย การย้อมสีและการพิมพ์สวดลาย การผลิตถ้วยชาม การผลิตภาชนะซึ่งทำด้วยแก้วรวมทั้งหลอดไฟฟ้า

คนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจจนมีรายได้ เขาจะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทย ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตให้ทำงานแล้วหรือไม่มีก็ตาม เพราะว่าเขามีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว (ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 41 วรรคแรก) ทั้งนี้ เงินได้บางประเภทเขาจะต้องถูกหักภาษีไว้ ๗ ที่จ่ายและต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เว้นแต่ว่า ประเทศของคนต่างด้าวนั้น ๆ จะได้มีข้อตกลงเรื่องการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย เขาจึงอาจไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวถ้ามีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยจากหน้าที่การงาน กิจการ กิจการของนายจ้าง หรือทรัพย์สินในประเทศไทย เขาจะต้องเสียภาษี.....!

### แนะแนวการตอบวิชา LA ที่รามฯ 2

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญฟังการอภิปรายเรื่อง 'การแนะแนวการตอบข้อสอบกฎหมายและการเตรียมตัวก่อนสอบ' ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคาร KTB 201, 501 (รามฯ 2) ■

# ศติธรรม

## กำมือเดียว

ศัพท์บัญญัติไว้  
แต่เลือกคัดเอา  
เปรียบใบไม้ที่หมดทั้งป่า  
สอนให้กำมือเดียว  
จากร้อยธรรมคำกลอน  
ท่านพุทธทาส สอนโมกษพลาราม  
จ. สุราษฎร์ธานี

# รับ สมัครงาน

★ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานตำแหน่ง **นักวิชาการ** จำนวน 3 อัตรา ๑. ตรีปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาเคมีหรือสาขาไฟฟ้า ๒. ตรีปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือบรรณารักษศาสตร์

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากรห้อง 113 อาคาร 1 (ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมป่าไม้) หรือ โทร. ๕๗๑-๕๕๑๕ ต่อ 1145 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม ศกนี้

★ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานตำแหน่ง **นิติกร** ๑. ตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ เพศชาย, โสด

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานบุคคล แผนกธุรการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 ตุลาคม ศกนี้

★ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็น **อาจารย์** ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา ๑. ตรีปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม หรือที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๓๗

★ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ๑. ตรีปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง รัฐศาสตร์ กฎหมาย อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา จิตวิทยา สถิติ คอมพิวเตอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการแพทย์ การเกษตรสิ่งแฉดล้อม ฯลฯ

ผู้สนใจแจ้งความจำนงได้ทุกวันด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ภูมิกิจการศึกษา สาขาหรือวิชาเอก ที่อยู่ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ จำนวน ๑ ซองถึงตนเองไปยัง ศูนย์การสอบ สำนักงาน ก.พ. ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 1๐๓๐๐ วงเล็บมุมซองว่า 'สอบปริญญาโท'

# WHAT IS WHIE? คืออะไร

## \* ประกวดแต่งคำกลอน

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศิลปกรรมและจริยธรรมสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคำกลอน เพื่อส่งเสริมศิลปกรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตนให้เป็น 'คนดีมีคุณภาพของสังคม' ดังนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. แต่งเป็นกลอนแปด ความยาวประมาณ 100 บท (200 คำกลอน)
  2. มีเนื้อความสั่งสอน อบรมเยาวชนชายหรือหญิง (ช่วงวัยรุ่นหรือศึกษาในระดับมัธยมศึกษา) ให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม เป็นคำสอนที่ทันสมัยและเหมาะแก่เยาวชนยุคใหม่
  3. มีเนื้อความสั่งสอนให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยรักภาคภูมิใจของสังคม ชื่อสัตย์ เทียงธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเองและต่อภาระหน้าที่ของตนเอง มีความมานะพยายามในการหาความรู้และการก่อสร้างตัว มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า มีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักเหตุผลให้เกียรติพิเศษตรงข้าม ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ กล้าที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้อง มีความละเอียดต่อการทำวัฏปฏิบัติในวัฒนธรรมและความเป็นคนไทย มีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาทงดงาม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เป็นต้น
  4. ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม
  5. เป็นคำกลอนที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
- ผู้สนใจส่งคำกลอนเข้าประกวดได้ที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 1๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ■

# แนะนำหนังสือ

## เปิดมุมมองด้วยมิติและสี่เส้น สยามอารยะ

เผยความคิดเสรีและการค้นคว้า โดยนักเขียนไทยและเทศทุกเรื่องมีคุณค่าอ่าน ได้ถูกบันทึกไว้ใน Journal of The Siam Society ของสยามสมาคมฯ เป็นภาษาต่างประเทศ นานถึง ๑๐ ปี

สยามอารยะ นิตยสารฉบับเดียวที่มีสิทธิ์ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ด้วยเนื้อหาลึกซึ้ง และสี่เส้นของภาพประกอบวางแผ่ทั่วประเทศ ราคา ๕๐ บาท สมัครงานสมาชิกรวบรวมพิเศษ 1 ปี 12 เล่ม 4๕๐ บาท โทรสอบถามแผนกสมาชิก 'สยามอารยะ' โทร : ๒๕1๐๑๑๑, ๒๕๐๒๘๓๓ แฟกซ์ ๒๕๑๓๑๑๑

ได้รับรางวัลที่ ๒ ประเภทนิตยสารทั่วไป จากโครงการประกวดบทความ ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ และนิตยสารฉบับนี้ การทำนิตยสาร 'สยามอารยะ' ■



คย-กัณฑ์เรื่องไทยๆ

# น้ำพริก (ต่อ)

รองศาสตราจารย์ปlesa บุญทิพย์  
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์



ฉบับที่แล้วได้พูดถึงน้ำพริกภาคกลางไปเพียง 2 ชนิดใหญ่ คือ น้ำพริกกะปิ และน้ำพริกสงเรือ น้ำพริกของแต่ละภาคมีเครื่องปรุงที่ร่วมกันก็คือ พริกเผ็ดที่ใช้พริกเป็นหลัก จึงได้ชื่อน้ำพริก ดังนั้น ก็ต้องมีพริกอยู่อย่างแน่นอน

นอกจากนั้นก็มีรสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว ซึ่งจะมีเครื่องปรุงหลากหลายแตกต่างกันไปตามความพอใจและความแต่จะหาเครื่องปรุงมาปรุงได้

น้ำพริกของภาคเหนือที่เราจักกันกันก็คือ น้ำพริกฮ่อง น.ร.ว.กัณฑ์ ปราโมช ต้นนิมฐานได้ว่า น่าจะชื่อว่า น้ำพริกฮ่อง ดังนี้

ผมเองคิดว่าคงจะเป็นน้ำพริกฮ่องมากกว่าน้ำพริกฮ่องเพราะคำว่าฮ่องนั้นมีความหมายในภาษาไทยส่วนคำว่าฮ่องนั้น นอกจะเป็นวิสามานยนามแล้วดูเหมือนจะไม่มี ความหมายอะไรเลย

กับชาวไทยเรามีประเภทแกงฮ่อฮ่อมอยู่หลายอย่าง เช่นแกงฮ่อมมะระ แกงฮ่อมใบขมิ้นและอื่น ๆ ซึ่งเป็นชนิดของแกงที่มีน้ำขุ่นใส่น้ำแต่น้อยใช้กะทิเป็นส่วนใหญ่ให้แกงนั้นมีกลิ่นฉุนคล้ายกับหลน เพราะมีน้ำแกงข้นกว่าแกงเผ็ด อันเป็นแกงที่ข้นกว่าแกงส้ม เพราะฉะนั้นแกงฮ่อมจึงเป็นแกงที่มีน้ำขุ่นที่สุดเหมือนมีเนื้อหมากกว่าหมาก

น้ำพริกฮ่อมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะมีน้ำขุ่นคล้ายกับน้ำแกงผสมอยู่ด้วย ถึงจะไม่มากนักก็พอรู้ว่าน้ำพริกชนิดนี้มีน้ำมากกว่าน้ำพริกชนิดอื่น ๆ ผมได้อาศัยความละม้ายคล้ายคลึงระหว่างน้ำพริกชนิดนี้กับแกงฮ่อม จึงตัดสินใจเรียกว่าแกงฮ่อมดลยดลยหนึ่ง ๆ ที่มีคนอื่นมาเรียกว่า แกงฮ่อมให้ได้อินอยู่บ่อย ๆ (น.ร.ว. กัณฑ์ ปราโมช. 2535. หน้า 64)

น้ำพริกฮ่อมเป็นน้ำพริกที่มีความแตกต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นเครื่องปรุงจะใช้พริกแห้งและเม็ดออกถั่วให้รสชาติหอมแดง กระเทียม มะเขือเทศสุก มะเขือเทศจะนิ่มใช้มะเขือเทศผลเล็ก มีรสเปรี้ยว สีสวย ถั่วเน่า ปัจจุบันอาจใช้กะปิแทน ผักชี รากผักชี เนื้อหมูแดงสับ เนื้อหมูนี้จะสับไม่ละเอียดนัก

น้ำพริกฮ่อมนี้วิธีทำคือนำพริกแห้งมาโขลกกับเกลือหอมเผา กระเทียมเผา รากผักชีโขลกให้ละเอียด นำถั่วเน่าพริกแห้งปิ้งไฟจนหอม นำมาโขลกให้เข้ากันดีแล้ว นำมะเขือเทศสุกมาโขลกรวมกับเนื้อหมูสับ นำเครื่องที่โขลกทั้งหมดไปคั่ว โดยใส่น้ำมันพอควรมีคั่วให้หอมแล้วปรุงรส

# เกร็ดความรู้

## เดือนตุลาคม (October)

เรียบเรียงโดย ส.อ.ส.

เดือนตุลาคมนับเป็นเดือนที่ 10 ในระบบปฏิทินปัจจุบัน คำว่า October ซึ่งหมายถึงเดือนตุลาคมนั้นมาจากคำภาษาละตินว่า "Octo" หมายถึง "แปด" ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการใช้ปฏิทินในยุคโรมันซึ่งในแต่ละปีมี 10 เดือน และเดือนตุลาคมนับเป็นเดือนที่ 8 ค่อมมาภายหลังได้มีผู้พยายามเปลี่ยนชื่อเดือนตุลาคมนให้ชื่ออื่น ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่จักรพรรดิโรมัน เช่น Germanicus, Antoninus, และ Hercules เป็นต้น

ชนชาวแซกซอน (Saxons) เรียกเดือนตุลาคมนี้ว่า Win-monath หมายถึงเดือนแห่งการทำเหล้าองุ่น (month for making wine) และเรียกว่า Wintertyleth ตามความเชื่อว่าฤดูหนาวจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้เมื่อพระจันทร์เต็มดวง ในสหรัฐอเมริกาประมาณวันที่ 12 จะเป็นวันโคลัมบัส (Columbus Day) และวันที่ 31 เป็นวันฉลองเทศกาลฮาโลวีน (Halloween) ในประเทศไทย วันที่ 20 เป็นวันออกพรรษา และวันที่ 23 เป็นวันเพ็ญมาหาราช

ดอกไม้ประจำเดือนนี้ได้แก่ cosmos (ไม้ดอกจำพวกเบญจมาศเปอร์เซีย) และ calendula (ไม้ดอกจำพวกดาวเรือง)

อัญมณีประจำเดือนนี้ได้แก่ โอปอล (Opal : มุกดาหรือพลอยสีเหลืองเหลือง) หรือ ทูร์มาลีน (Tourmaline : เป็นแร่ซิลิเกตชนิดหนึ่งประกอบด้วย ไบรอน อลูมิเนียม มักจะมีสีดำ แต่อาจจะมีสีอื่น ๆ ได้ด้วย)

### เรียบเรียงจาก

The Encyclopdria Americana International Ediltion. 61st.ed.v 20. p. 630 Danbury, Connecticut : Groler Incorporated. 1992.  
The new Book of Knowledge, v111. p 48-49. Connecticut : Groler Ingorporated. 1987.

ก็คือ ใส่น้ำตาล น้ำปลาตามรสดที่ต้องการ นำมารับประทานกับผักต้ม ผักสด แคนหมู ขันทอก 'ถั่ว' อย่างบอกใครเขยว

น้ำพริกภาคเหนืออีกชนิดหนึ่งคือน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่มจะให้พริกที่พืสด (สีเขียว) ไม่ให้พริกสุกสีแดง เหตุฉะนั้นจึงเรียกว่า น้ำพริกหนุ่ม รายละเอียดของการทำน้ำพริกหนุ่มผู้เขียนจะไม่กล่าวถึง หากใครสนใจจะทำคงต้องไปหาอ่านจากตำราอาหารของไทยที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วเพื่อสร้างเสน่ห์ปลายจวัก

สำหรับชาวอีสาน เครื่องจิ้มที่ขึ้นหน้าขันทาคือ ปลาร้าป่น และปลาร้าหลน ส่วนภาคใต้ก็มีน้ำพริกกะปิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ซึ่งมีเครื่องปรุงคล้ายน้ำพริกกะปิ แต่ใช้กุ้งเสียบใส่ลงไปด้วย นอกจากนี้ก็มีน้ำพริกขูด ใส่น้ำขูดซึ่งเป็นของภาคใต้แท้ และมีโคปลาซึ่งมีเรียกน้ำพริก ใช้รับประทานกับผักชนิดต่าง ๆ ได้

อาหารประเภทน้ำพริก เป็นอาหารที่มีคุณค่าของสารอาหารหลายชนิด เพราะรับประทานกับผัก และปลาหรือเครื่องเคียงต่าง ๆ ได้สารอาหารครบถ้วน ทั้งยังไม่ทำให้อ้วนอีกด้วย

จึงเชิญชวนคนไทยมารับประทานน้ำพริกปลาหูหรือน้ำพริกชนิดต่าง ๆ ด้วยความชอบ แทนการรับประทานแฮมเบอเกอร์กันเถอะ

แม้แต่นางงามจักรวาลคนแรกของไทยเราซึ่งตอบคำถามนักข่าวฝรั่งว่า อาหารที่ชอบ คือ 'น้ำพริกปลาหู' แล้วท่านล่ะจะลิ้มน้ำพริกปลาหู เลิศหรือหาพริกไทยไปหลงพิชชาได้ลองดูเขยวหรือ

สวัสดิ์

# ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้

## การร่วง (Abscission)

อ.โสภณ บุญมีวิเศษ

Abscission หมายถึงการหลุดร่วงหรือการร่วงตามธรรมชาติของอวัยวะพืช เช่น การร่วงของใบ การร่วงของดอก หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช อย่างไรก็ตาม การร่วงของดอกหรือส่วนอื่น ๆ ของพืชจะมีแบบแผนเช่นเดียวกับการร่วงของใบ

สาเหตุของการร่วงอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะที่แห้งแล้ง อากาศร้อน หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายในพืชเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับของฮอร์โมน โดยเฉพาะ Abscission acid หรือ Dormin; C<sub>15</sub>H<sub>22</sub>O<sub>4</sub>

เมื่อใบพืชแก่และพร้อมที่จะร่วง พืชจะสร้างเอทิลีนเพื่อย่อยสลายสารที่จำเป็นและลำเลียงจากใบที่จะร่วงไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของพืช ขณะเดียวกันคลอโรฟิลล์ก็ค่อย ๆ สลายไปและมีรงควัตถุชนิดอื่นเกิดขึ้นมาแทน ทำให้ใบของพืชมีสีอื่น ๆ

ตำแหน่งที่จะร่วงของใบคือ ส่วนล่าง ๆ ของก้านใบที่ติดกับลำต้นเนื้อเยื่อบริเวณนี้เกิด Abscission Zone ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ separatio layer เป็นชั้นที่ pectic acid ในผนังเซลล์ชั้น middle lamella เปลี่ยนเป็น pectin ทำให้ separation layer แยกออก ส่วน protective layer เป็นชั้นที่ทำหน้าที่ป้องกันรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น

จากการร่วงของใบสามารถแบ่งพืชได้เป็น 2 กลุ่มคือ

1. พืชผลัดใบ (deciduous plant) คือพืชที่มีการร่วงของใบตามฤดูกาล เมื่อถึงฤดูผลัดใบ พืชกลุ่มนี้จะมีการร่วงของใบพร้อมกันทั้งต้นทำให้ลำต้นโกร่น พืชผลัดใบ ใบเขตอบถ่มมักผลัดใบในฤดูหนาว ส่วนใบเขตร้อน (เช่นเมืองไทย) พืชจะผลัดใบในฤดูแล้ง

2. พืชไม่ผลัดใบ (Evergreen plant) คือพืชที่มีการร่วงของใบไม่เป็นฤดูกาล หรือเป็นพืชที่มีการร่วงของใบไม่พร้อมกันทั้งต้น ใบที่เกิดและแก่ก่อนจะร่วงก่อนใบที่เกิดและแก่ทีหลัง พืชกลุ่มนี้ได้แก่ ปาล์มสนเขาหรือปาดงดิบ

เคยพบที่รสารณินวิฑูกรทศนั ของ 11



ตรวจสุขภาพ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2537 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคณะที่ปรึกษาของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2537 ณ ห้องประชุม ก.ล.๕

# เบตรกษาพันธุ์ สัตว์ป่า

## ห้วยขาแข้ง

กฤษณะ งามอักษรณ์

หลังจากการเสียชีวิตของคุณสืบ นาคะเสถียร คนไทยตัวอย่างนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อ 1 กันยายน 2533 ซึ่งเป็นข่าวใหญ่กรีกโครมไปทั่วบ้านทั่วเมือง ทำให้ผู้คนประชาชน เริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ก่อนไม่ค่อยมีใครรู้จักห้วยขาแข้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนสักเท่าไรนัก แต่หลังจากการเสียชีวิตของคุณสืบ นาคะเสถียร ผืนป่าขนาดใหญ่ในท้องที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นป่าต้นน้ำแกวใหญ่ มีลำน้ำแยกจากแกวใหญ่ชื่อว่าลำ 'ขาแข้ง' พาดผ่านป่าใหญ่ขึ้นสู่ป่าแม่วังค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากป่าผืนนี้เป็นป่าดงดิบไม่มีผู้บุกรุกทำลายป่า จึงเรียกกันว่า ป่าบริสุทธิ์ (virgin forest) เพราะอุดมไปด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ หลากหลายชนิด รวมทั้งไม่มีค่างหางแครงหรือ ห้วยใหญ่ผืนนี้ยังมีกรมจัดการทางด้านป่าไม้มาก่อน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2498 รัฐบาลในยุคนั้นได้จัดประกาศให้เป็นป่าโครงการ โดยให้สัมปทานทำไม้แก่บริษัทไม้ของไทยจำกัด เป็นป่าสัมปทานไม้

ปี พ.ศ.2506 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เสนอกรมป่าไม้ขอให้ดำเนินการสงวนผืนป่าผืนนี้ไว้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากป่าผืนนี้เป็นป่าดงดิบรกทึบ ไม่มีผู้บุกรุกทำลายป่าและมีอาณาเขตกว้างขวางมาก (ประมาณ 1,600 ตารางกิโลเมตร) จึงสมควรดำเนินการคุ้มครองไว้ก่อน ทางจังหวัดอุทัยธานี จึงขอให้ป่าไม้เขตนครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ แต่ได้รับแจ้งจากป่าไม้เขตนครสวรรค์ว่า งบประมาณไม่มี จึงไม่ดำเนินการคุ้มครองและไม่ได้ดำเนินการสงวน ซึ่งต่อมาได้มีหนังสือพิมพ์สารเสรี ฉบับประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2507 ลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจราชการท้องที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ของนายชานันท์ กษมธนิช ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ตรวจพบว่าชาวเขาเผ่าเย้าบ้านใหม่ แคว้นป่าจำนวน 200 ไร่ บริเวณป่าอิมาด ห้วยขาแข้งซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการที่จะกำหนดให้เป็นป่าคุ้มครอง มีเนื้อที่ 2,100 ตารางกิโลเมตร จึงทำรายงานเสนอกรมป่าไม้ กรมป่าไม้มีความเห็นพ้องต้องกันกับรายงานดังกล่าว ประกอบกับกรมป่าไม้ ได้จัดให้ป่าผืนนี้อยู่ในโครงการที่จะจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้ก่อนแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป

ต่อมาเมื่อ 29 สิงหาคม 2508 มีการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 เรื่องการสำรวจภูเขาป่า ของนายอุทิศ บุญปราสาท เป็นนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเข้าร่วมสำรวจป่ากับคณะของนายอุดม ธนบุญชานนท์ และเจ้าหน้าที่บริษัทไม้้อดไทยจำกัด หลังจากการแพร่ภาพแล้ว นายอุดมได้ส่งรายงานการสำรวจแก่กรมป่าไม้ โดยรายงานว่า สัตว์ป่าในห้วยขาแข้งนับได้ว่ามีจำนวนและปริมาณมาก จึงได้มีการดำเนินการและเตรียมการจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยประสานงานกับบริษัทไม้้อดไทยจำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานทำไม้บริเวณป่าดังกล่าว เพื่อขอยกเลิกสัมปทานการทำไม้

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 210 ได้ประกาศให้ป่าห้วยขา-

แข้ง ซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอถนนสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอดุสิต จังหวัดตาก เนื้อที่ 1,019,375 ไร่ หรือ 1,631 ตารางกิโลเมตร เป็น 'เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง' ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้ผนวกพื้นที่เพิ่มเติมทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ รวมเป็นเนื้อที่ 1,609,154 ไร่ หรือ 2,574 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย



เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งอยู่เชิงเขาหินแดง ริมห้วยทับเสลา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี ตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อาณาเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครอบคลุมที่ตำบลระบำ ตำบลป้อ อำเภอถนนสัก ตำบลทองหลางกิ่งอำเภอห้วยศล อำเภอบ้านไร่ และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภอดุสิต จังหวัดตาก สภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันตกเป็นป่าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 200 ถึง 1,850 เมตร เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายที่สำคัญที่สุด คือ ลำห้วยขาแข้ง ซึ่งไหลผ่านกลางผืนป่าแห่งนี้ และมีน้ำตลอดปี มีลำธารสายสั้น ๆ หลายสายไหลลงในห้วยขาแข้งทางทิศตะวันออกมีลำห้วยที่ใหญ่กว่าได้แก่ ห้วยไธยะ ที่มีต้นน้ำมาจากเขาจางวันและเขาเขียว ห้วยแม่ดีเกิดจากเทือกเขาน้ำเย็นไหลลงสู่ลำห้วยขาแข้ง และห้วยทับเสลา ซึ่งมีต้นน้ำลำธารไหลมาจากเทือกเขาน้ำเย็นในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแนวเขตธรรมชาติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทางด้านตะวันออกและผ่านที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรภาคใต้ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และห้วยใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้นที่สูงชันไปจะเป็นป่าผสมระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ บางแห่งจะมีไผ่รวกขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ หรือกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ ส่วนบนยอดเขาสูงและยอดเนินต่าง ๆ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง สลับกับทุ่งหญ้าหย่อมเล็ก ๆ บนยอดเขาสูงมาก จะเป็นป่าดิบเขา

สภาพภูมิอากาศอยู่ในระหว่างกึ่งเขตร้อนกับเขตร้อน อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอิทธิพลทำให้มีฝนตกในผืนป่าห้วยขาแข้งเกือบตลอดฤดูฝน พายุไซร่อนในทะเลจีนใต้เป็นที่ยังงัดน้ำฝนส่วนใหญ่ในพื้นที่ป่า ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม อุณหภูมิทั่วไปจะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปจึงทำให้เกิดความเหมาะสม

การอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยที่ป่าห้วยขาแข้งเป็นป่าผืนใหญ่มีเนื้อที่กว้างขวางมีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่เชื่อมโยงไปถึงประเทศพม่า สัตว์ป่าสามารถใช้เป็นเส้นทางหากินและหลบหลีกภัยจากน้ำมือของมนุษย์ได้ ห้วยขาแข้งจึงเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งบางชนิดเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้แก่ ควายป่าหรือหิงสาข้างป่า วัวแดง กระตัง กวาง เก้ง หมูป่า ลิง ชะนี ค่างผสมเสร็จ หรือผสมเสร็จ เสือชนิดต่าง ๆ นกเงือก นกยูงไก่ฟ้า นกหัวขวาน และนกชนิดอื่น ๆ อยู่กระจัดกระจายทั่วไป ซึ่งสามารถเห็นตัวและพบร่องรอยอยู่เสมอ ๆ

ส่วนลักษณะของป่าและลักษณะของพันธุ์ไม้ในป่าห้วยขาแข้งนั้นมีป่าและพันธุ์ไม้หลายชนิดคือ

**ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest)** ป่านี้มีมากที่สุด พันธุ์ไม้สำคัญของป่าประเภทนี้ที่สำคัญ คือ ยาง ตะเคียน กระบาก ยมหิน มะค่าโมง กระท้อน สมพง สะเดาปึก ปออีเก้ง ตาเสือ และ พวา ฯลฯ

**ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)** มีอยู่ตามต้นน้ำโดยทั่วไป พันธุ์ไม้สำคัญของป่าดิบแล้งคือนะค่าโมง พวา สะเดา ปัก ปอออกแดง และปอแดง นอกนั้นเป็นไม้ท่อนขนาดเล็ก เช่น ข่อยหนาม เข็มหนาม พลอง ฯลฯ

**ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)** เป็นป่าโปร่ง มีสลับอยู่ทั่วไปกับป่าดงดิบไปจนตลอดถึงลำห้วย พันธุ์ไม้สำคัญคือ ประดู่แดง ตีนนก มะกอก เสลา สมพง และถั่วาว ฯลฯ ไม้พื้นล่าง (Under Growth) พืชที่ขึ้นปกคลุมส่วนล่างของลำต้นไม้ใหญ่เป็นพวกไม้ไผ่ป่า ขึ้นหนาแน่น

**ป่าเต็งรังหรือป่าแดง (Deciduous Dipterocarp Forest)** เป็นป่าโปร่งมีสลับอยู่ทั่วไปตามเขาและเนินดินสูง ๆ พันธุ์ไม้สำคัญ คือ เต็ง รัง เหียง พลอง รกฟ้า กระโดน ฯลฯ ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าต่าง ๆ

**ป่าไผ่ (Bamboo Forest)** ขึ้นสลับอยู่ทั่วไป มีไผ่ขม ไผ่รวก ไผ่สีสุก ไผ่หนวล ไผ่หนาม และไผ่ป่า ฯลฯ

สภาพปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื่องจากพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งกว้างใหญ่และสมบูรณ์ทั้งพื้นที่เกือบทุกจุดจะเป็นแหล่งอาศัยที่ดิของสัตว์ป่ามีไปมเกลื้อนมาก ส่วนใหญ่สัตว์ป่าจะอาศัยอยู่ตามลำห้วยสายหลักคือ ห้วยขาแข้ง ห้วยไธยะ และห้วยแม่ดี พื้นที่หากินของสัตว์ป่าจึงกว้างมากถั่งเจ้าหนากที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีไม่เพียงพอกับการป้องกันรวมทั้งเหล่าพรานป่าต่าง ๆ ที่ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ในป่าห้วยขาแข้ง มีความชำนาญพื้นที่และมีอำนาจการสนับสนุนจากนายทุนอุปถัมภ์ในการล่าหรือเครื่องมือในการดักจับสัตว์หรือล่าสัตว์ที่มีหลายแบบ ตัวอย่างเช่น ปืนไรเฟิล ขนาดที่มีความแรงดันของกระสุนนัดเดียวสามารถถล่มสัตว์ใหญ่อย่างช้างหรือกระทิงได้สบาย เส้นทางที่พรานป่าลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ก็มีหลายเส้นทางทำให้ยากต่อการป้องกัน

ในสมัยที่สืบ นาคะเสถียร ยังมีชีวิตอยู่ขณะดำรง

นวนิยายกรรม

โบเคียว บ้านวิลลา คาเธอร์  
ที่เมือง เรดคลาวด์ รัฐเนบราสก้า

พร.ว.ว.พ. ๒๐๑๕๒๑

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ผู้เขียนมีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษไปจากโคลงชื่อ The Wife's Lament เมื่อวันที่ 22 ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ในการประชุมนานาชาติหัวข้อ "Representations of Love and Hate in Literature" จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสต์เจอร์เจียที่โรจแมสเซอรตัน โคลินีตเตอร์ เมืองแอตแลนตา (Atlanta) รัฐจอร์เจีย (Georgia) การประชุมทางคำนำวรรณกรรมนี้มีประโยชน์มาก นักวิชาการประมาณสามร้อยคนจากนานาประเทศมาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวรรณกรรมหลากหลายโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ถึง 71 หัวข้อในภาคนานาต่าง ๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน และภาษาอิตาเลียน นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษอีกด้วย การสนทนากับคณาจารย์และนักศึกษามีปัญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้โลกทรรศน์ของผู้เขียนกว้างขึ้นเพราะได้รับรู้ความเป็นไปและแนวโน้มการเรียนการสอนวรรณคดีในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในหลายแง่มุม

นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมผลพลอยได้ที่คุ้มค่าและเวลาอีกประการหนึ่งคือการได้แวะชมเมือง เรดคลาวด์ (Red Cloud) ในรัฐเนบราสก้า (Nebraska) ที่วิลลา คาเธอร์เคยพำนักอยู่ในวัยเยาว์และเป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่เธอบันทึกไว้ในนวนิยายและเรื่องสั้นหลายเรื่อง ผลงานวรรณกรรมของคาเธอร์ในปัจจุบันนี้ได้รับการกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพราะผลงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและความยากลำบากของผู้อพยพชาติต่าง ๆ ที่เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความหวังว่าจะมาหลุดพ้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ นอกจากนี้สมมุติฐานที่ว่าคาเธอร์มีความสัมพันธ์ฉันท์คู่สาวกับเพื่อนหญิงบางคน ทำให้การตีความผลงานของเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นำเสนอมากยิ่งขึ้น

วิลลา คาเธอร์ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1873 ที่เมืองวินเชสเตอร์ (Winchester) รัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) ในตระกูลโบก (Book) และคาเธอร์ (Cather) เธอเป็นบุตรคนแรกในจำนวนเจ็ดคน ในปี ค.ศ. 1883 เมื่อคาเธอร์อายุเก้าปีครอบครัวของเธออพยพไปเมืองเรดคลาวด์ เนื่องจากปู่ของเธอเชื่อว่าอากาศที่นั่นจะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ชายของเธอสอนให้เธออ่านหนังสือหลายประเภทที่บรรพบุรุษของตระกูลสะสมไว้ ระยะเวลาที่อยู่เรดคลาวด์ คาเธอร์คิดถึงเมืองวินเชสเตอร์มากเพราะที่เรดคลาวด์มีแต่ทุ่งหญ้าที่ไกลสุดลูกสูงสุด เธอจะจัดความเหงาเหงาด้วยการสมาคมกับพวกผู้อพยพชาติต่าง ๆ อาทิ ชาวสวีเดน ชาวเดนมาร์ก ชาวเยอรมัน และชาวโบฮีเมีย (ชาวเช็ก) เธอรับฟังเรื่องราวชีวิต ความฝัน และความผิดหวังของคนเหล่านี้สะสมไว้เป็นวัตถุดิบเพื่อถ่ายทอดให้เรารับรู้ในผลงานหลาย ๆ เล่มของเธอนั่นเอง

ผลงานของคาเธอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง

ราวของผู้อพยพมี อาทิ O Pioneers! (ค.ศ. 1913) My Antonia (ค.ศ. 1918) Shadows on the Rock (ค.ศ. 1931) The Song of the Lark (ค.ศ. 1938) One of Ours (ค.ศ. 1922) เรื่องนี้ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ (Pulitzer) รวมทั้งเรื่องสั้นอีกหลายเรื่อง

เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมจากเรดคลาวด์ คาเธอร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนบราสก้าที่เมืองลินคอล์น เธออยากเรียนแพทย์และชอบแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชาย เธอเรียกตัวเองว่าวิลลี ต่อมาความสนใจอยากเรียนแพทย์ของเธอเปลี่ยนไปเมื่อครูของเธอแนะนำเอางานที่เธอเขียนเกี่ยวกับโทมัส คาร์ไลล์ (Thomas Carlyle) ไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ชื่อ The Nebraska State Journal ตั้งแต่บัดนั้นเธอมีผลงานหลายประเภท อาทิ บทวิจารณ์วรรณกรรม บทความ เรื่องสั้น โคลง และนวนิยาย



บ้านในวัยเด็กของวิลลา คาเธอร์ เรดคลาวด์ รัฐเนบราสก้า

ภายหลังจากจบการศึกษาจากเมืองลินคอล์นในปี ค.ศ. 1896 คาเธอร์ไปทำงานทางด้านนิติศาสตร์ที่เมืองพิตส์เบิร์ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ในปี ค.ศ. 1908 เอสเอส แมกเคลอร์ (S.S. McClure) บรรณาธิการสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กชอบเรื่องสั้นของเธอจึงชักชวนให้เธอไปทำงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ เธอตอบรับและทำงานกับแมกเคลอร์เป็นเวลาหกปี หลังจากลาออกจากราชการแล้วเธอพำนักอยู่ในนิวยอร์กเพื่อผลิตวรรณกรรม จนถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 73 ปี โดยดำรงสถานภาพเป็นโสด

วิถีชีวิตที่พลิกผันจากการเป็นบรรณาธิการ ผู้ช่วยของแมกเคลอร์มาสู่ความมีชื่อเสียงในฐานะนักเขียนนี้เกิดมาจากการสนับสนุนที่เธอได้รับจากการสนทนากับนักเขียนสตรีชื่อดังในขณะนั้นคือ ซาราห์-ออร์น จิวเวทท์ (Sarah Orne Jewett) ที่เมืองบอสตัน (Boston) จิวเวทท์แนะนำให้คาเธอร์ลาออกจากราชการเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนแต่เพียงอย่างเดียว คาเธอร์

ออกจากราชการในปี ค.ศ. 1911 และในปีเดียวกัน Alexander's Bridge นวนิยายเรื่องแรกของเธอได้รับการตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์ฮัทสัน มีฟฟลิน (Houghton Mifflin) ตีตามด้วยผลงานอีกหลากหลายที่ดึงดูดความสนใจนักศึกษาวรรณคดีทั่วโลกและได้รับรางวัลมากมายเป็นเครื่องรับประกันคุณค่าของผลงานของเธอได้เป็นอย่างดี

หากมีโอกาสไปเยือน เรดคลาวด์ และได้เห็นทุ่งหญ้ากว้างไกลซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันผู้อ่านจะเกิดจินตนาการและเข้าใจจากต่าง ๆ ที่คาเธอร์บรรยายในนวนิยายและเรื่องสั้นหลาย ๆ เรื่องของเธอ เมืองนี้เป็นเมืองเล็กที่เรียบง่ายชื่อเมืองคิงคัมชื่อหัวหน้าเผ่าโอกลาฮาซีกูร์ (Oglala Sioux) ผู้เดินทางไปกรุงวอชิงตัน ดีซีบ่อยครั้งเพื่อเจรจากับรัฐบาลเรื่องกรรมสิทธิ์ความเป็นอยู่ของชาวอินเดียนแดง เรดคลาวด์ได้รับความนับถือจากทั้งชนผิวขาวและชนเผ่าอินเดียนแดง เมืองเรดคลาวด์เป็นเมืองเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งชื่อตามหัวหน้าเผ่าดังกล่าว

บ้านที่คาเธอร์เคยพำนักในวัยเด็กเป็นบ้านสี่มุมขนาดกลาง ถัดมาด้วยรั้วไม้ไปโรงสีชาผู้ไปเยือนเข้าชมในตัวบ้านได้โดยเสียค่าบริการเพียงเล็กน้อย ถัดจากตัวบ้านไปประมาณสองช่วงตึกคืออาคารที่ในอดีตเป็นธนาคารชาวนาและพ่อค้า (Farmers and Merchants Bank) ซึ่งในปัจจุบันเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์คาเธอร์ (The Cather Historical Center) มีรูปภาพ หนังสือ และของใช้ส่วนตัวของคาเธอร์จัดแสดง ต่อจากพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ แห่งนี้คือร้านหนังสือและสถานที่จัดแสดงภาพเขียนเกี่ยวกับคาเธอร์ (The Willa Cather Foundation's Art Gallery and Bookstore) ที่มีหนังสือที่เขียนโดยคาเธอร์และเกี่ยวกับคาเธอร์เป็นจำนวนมากรวมทั้งภาพเขียนสีน้ำมันโดยจิตรกรชื่อดังชื่อ จอห์น เบลก เบอร์เกอร์ส (John Blake Bergers) นอกจากนี้ทุกปีที่เรดคลาวด์จะมีการจัดอภิปรายและเสนอผลงานเกี่ยวกับงานเขียนของคาเธอร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

แม้ว่าคาเธอร์จะหลบหนีความอ้างว้างจากเรดคลาวด์ ไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เช่นนิวยอร์ก และศพของเธอถูกฝังไว้ในเมืองเล็ก ๆ ชื่อเจฟฟรีย์ (Jeffrey) ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire) ที่ซึ่งเธอใช้เวลาหลายฤดูร้อนผลิตผลงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความผูกพันกับแผ่นดินและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในเนบราสก้ารวมทั้งความทรงจำเกี่ยวกับผู้อพยพที่เธอถูกกลืนด้วยในอดีตจะคงความเป็นอมตะในงานวรรณกรรมของเธอเช่นเดียวกับคำจารึกบนหลุมศพของเธอว่า "That is happiness to be dissolved into something complete and great" วิลลา คาเธอร์หลอมละลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นดินที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ตกเดียวกับพื้นดินในนวนิยายที่เธอสร้างขึ้นเพื่อให้งอกอยู่ในความทรงจำของผู้อ่านนั่นเอง



# เทศกาลกินเจ



สุรตน์ ปิณฑาฤทธิ์ สำนักพิมพ์

เทศกาลกินเจนั้น จะเริ่มเมื่อใดไม่มีใครทราบแน่ชัด บางตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์หนึ่ง ที่พี่น้องชาวจีนเคารพนับถือมากว่าเป็นผู้มีเมตตาด้วยกิน ๑ องค์ เป็นพี่น้องกัน เมื่อสวรรคตลงแล้วจุติเป็นดาว จะเข้เรียงกัน ๑ ดวง ซึ่งเรียกกันว่ากั๋วอึ้ง สุดใจ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ถือปฏิบัติซุชัชยของคนในโลกมนุษย์ สามารถต่อชีวิตแก่ผู้ที่ใกล้สิ้นอายุขัยให้ยืนยาวนานได้ก็มีเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีคำว่ากินเจ ๑ วัน แล้วต้องเป็นเดือน ๑ ด้วยนะ อีกตำนานหนึ่งก็เล่าขานกันมาว่า เมื่อเล่าเจื้อยศาสตร์แห่งลัทธิเต๋ากลับคืนได้ถือกำเนิดเอากรีนเจ เป็นวัตรปฏิบัติ การกินเจ จึงกลายเป็นสิद्धพรของลัทธิเต๋าคัดบัดนั้นเป็นต้นมา

พิธีกินเจของพี่น้องชาวจีนได้กำหนดไว้ระหว่างวัน ขึ้น 1-9 ค่ำเดือน ๑ โดยนับตามปฏิทินจีน ซึ่งจะตรงกับปฏิทินสากลราวเดือนตุลาคมของทุกปีในช่วงเวลาดังกล่าว คนจีนจึงพากันงดเว้นการกินอาหารสดขาว ประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชผักที่มีกลิ่นฉุน ๕ ชนิดเพื่อแสดงว่าตนประกอบแต่คุณงามความดี

กาลสมัยหนึ่งแผ่นดินจีนเกิดกบฏที่เรียกว่า กบฏไท่ผิง ซึ่งมีการรวมตัวของชาวจีนเพื่อต่อต้านการปกครองของแมนจูและหวังกอบกู้แผ่นดินจีนคืนจากแมนจู ในที่สุดผู้ก่อการกบฏก็ถูกแมนจูขังไว้และนำไปประหารชีวิต ซึ่งความเศร้าโศกเสียใจให้กับชาวจีนยิ่งนัก ดังนั้น ชาวจีนส่วนใหญ่ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมงดเว้นการถือศีลกินเจ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ก่อการกบฏที่ล่วงลับไปแล้ว นับแต่นั้นมาการกินเจจึงถูกกำหนดให้เป็นเทศกาลกินเจขึ้น โดยชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ในเทศกาลกินเจนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีกินเจจะมุ่งชำระหัวใจ เพื่อแสดงถึงการตัดกิเลสจากโลกภายนอกแล้ว และจะถือศีลกินเจโดยปฏิบัติดังนี้

1. งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากสัตว์
2. รักษาศีลแท้ และรักษาวพรหมจรรย์
3. ทำบุญทำทาน
4. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
5. แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีขาว
6. งดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุน ๕ ชนิด กระเทียม หอม พืชชนิด หลักเกียว (คล้ายกระเทียมแต่หัวเล็กกว่า) กุยช่าย และยาสูบ รวมของมีเมาทุกชนิดด้วย

ผู้ที่รับประทานอาหารเจอย่างเคร่งครัด มักนิยมบริโภคผลไม้ให้ครบตามสี ซึ่งจะได้น้ำตาล สีส้ม เหลือง เขียว และขาว โดยจะเลือกกินให้ครบทุกสีเปลี่ยนไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ไม่เลือกกินเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาหารหลักของการกินเจคือ ถั่ว งา ประการสำคัญอย่างหนึ่งของคนกินเจหรือคนอยากลดอ้วนหรือควบคุมน้ำหนัก คือจะต้องไม่กินอาหารรสจัดเกินไป เพราะจะส่งผลเสียไปถึงอวัยวะหลักดังนี้

- รสขม    ส้ม ผลค้อ    หัวใจ
- รสเค็ม                  ไต
- รสหวาน                  ม้าม



รสเปรี้ยว    ส้ม ผลค้อ    ตับ  
รสเผ็ด                       ปอด

ฉะนั้น ควรกินให้ได้ครบทุกรสในแต่ละมื้ออาหาร และควรเว้นอาหารประเภทหมักดอง อาหารกึ่งสำเร็จรูป ในเมื่อการกินเจถูกกำหนดให้เป็นเทศกาลขึ้น จึงเป็นงานที่ใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวจีน งานกุศลอื่น ๆ จึงมารวมกันในเทศกาลนี้ด้วย เช่น งานทิ้งกระจาด งานทิ้งกระจาด คืองานบริจาคทานแก่ผู้ยากจน พระชาตินามราชชน ได้กล่าวถึงการทิ้งกระจาดไว้ว่า เขาปลูกไร่แยกพื้นสูง นำเอาขม ผลไม้เป็นกระจาดขึ้นไปไว้บนนั้น รวมทั้งของมีราคาอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง ใส่ไว้บนเครื่องสานไม้ไผ่คล้ายตะกร้า เมื่อถึงเวลามีเจ้าหน้าที่ 2-3 คน ขึ้นไปประจําอยู่บนนั้น แล้วจับสิ่งของเหล่านั้นโยนลงมาข้างล่าง ให้แย่งชิงกันเต็มเห็นจะโยนทิ้งลงมาทิ้งกระจาด จึงได้เรียกชื่ออย่างนั้น ส่วนเสื้อผ้า ผ้าขาวม้า เขาทิ้งลงมาทิ้งตะกร้า ขม ผลไม้ โดยมากเป็นขมขิง บางทีคนแย่งไม่ทันใจ ปีนกันขึ้นไปแย่งบนร้าน เจ้าหน้าที่มีน้อยห้ามไม่ให้วก็เกิดการชุลมุนวุ่นวายกันใหญ่ ถึงกับร้านพังต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็น ทิ้งฉลาก (ตุบอง) เพื่อนำไปแลกของอีกทีหนึ่ง ตามจุดต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้

การทิ้งกระจาดของชาวจีน เป็นกรท้งทนให้แกพวกผีไม่มีญาติ

การไหว้เจ้าซิดง้วยป็น หรือสารทกลางปี เป็นการเซ่นผี ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

งานทิ้งกระจาด ได้ถูกนำมาเสริมที่หลังเพื่อให้งานเทศกาลกินเจดูยิ่งใหญ่ขึ้น

งานเทศกาลกินเจ ที่จัดขึ้นตามจังหวัดต่าง ๆ ที่นับว่าจัดได้เหมือนพิธีกรรมในเมืองจีน เมื่อสมัยก่อนถือประเพณีกินเจของชาวตรัง ทั้งนี้เพราะชาวจีนในจังหวัดตรังได้พาชาวมารวมรวมเอาพิธีเก่าแก่ที่ทางแผ่นดินใหญ่เคยจัด โดยอิงศาสนา วัฒนธรรม ไหว้ศาสนาตรีท้ง

มารวมกัน จนทำให้พิธีการกินเจของชาวจังหวัดตรังได้ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว

ในปี 2537 นี้ ประเพณีกินเจจะเริ่มราววันที่ 4-13 ตุลาคมปีนี้ ดูแล้วจะกิน ๑ วัน เป็นเพราะการกินเจต้องงดเว้น 1 วัน ผู้เขียนจึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่คุ้นเคยและยังไม่คุ้นเคยอาหารเจดังกล่าวแล้ว จะประทับใจถ้าลองชิมดู เพราะปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสูง จึงมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป โดยมีสัญลักษณ์ธงสีเหลืองเป็นเครื่องหมาย

ในโอกาสเทศกาลกินเจ ๑ วันนั้นข้อควรปฏิบัติตนออกจากกรเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และผัก 5 ชนิดแล้ว ต้องละเลิกเสพยาเสพติดถือศีลเจหลัก 3 ข้อ ดังนี้ด้วย

1. เจที่ปาก (วาจา) ต้องควบคุมวาจาเกี่ยวกับ
  - ไม่พูดเพื่อเจ้อ ชูเหย้ย ส่อเสียด
  - ไม่กล่าวคำหยาบ

2. เจที่กาย ต้องควบคุมตนเองไม่ให้ประพฤติดิฉัน
  - ไม่เดินไปบนทางขั่ว
  - ไม่ติดความเคขินที่ไม่ดี
  - ไม่เกิดความโลภ ฟุ้งซ่าน
  - ไม่ฆ่าสิ่งที่มีชีวิต

3. เจที่ใจ ต้องควบคุมจิตใจของคนไม่หมกมุ่น
  - ไม่เกิดจิตที่เป็นสิ่งชั่วร้าย
  - ไม่คิดเรื่องมาราคะ
  - ไม่คิดเรื่องโรธาระ
  - ไม่ควรวีจริตเคลื่อนไหวง่ายตามเหตุการณต่าง ๆ
  - ไม่คิดโลกมาก อยากรสสุข

ฉะนั้นหากต้องการ ด้าง จิตใจให้ผ่องแผ้วใสสะอาดปลอดโปร่งอย่างแท้จริง ก็ควรปฏิบัติศีลให้ครบทุกข้อจึงจะถือเป็นผู้ศุลธรรม





# ตำราออกใหม่

เลขพิมพ์	รหัสวิชา	ราคา/ค่าส่ง	ชื่อวิชา	ผู้แต่ง
36171	AC 234	57/15	การบริหาร	รศ. ภูผิน เจริญสุนทร
35151	CH 323	159/20	เคมีอินทรีย์	ผศ.ดร. ธิดิมา รุกไชยศิริกุล
36213	CH 352	317/12	ชีวเคมี ๒	รศ. เรืองลักขณา จามิกรณ์
37025	EN 352	27/7	บทประพันธ์ร้อยกรอง ของอังกฤษและอเมริกา	ผศ. จาตุพรพน เห่งศรีทอง
36146	HC 243	34/9	อาหารและโภชนาการ 1	รศ.ดร. สันทนา สุชาติรัตน์
36123	MA 216(๘)	23/7	สมการดิฟเฟอเรนเชียล	รศ.ทศพร คล้ายอุดม
36215	MC 311	53/15	การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น	รศ.วัฒนา พุทธิงกูรานนท์
37048	MK 304	38/9	พฤติกรรมผู้บริโภค	รศ.สมจิตร์ ถ้วนจำเวิญ
36227	PC 267	20/7	ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล	ผศ. สมศักดิ์ บัญญะสิทธิ์
37026	PS 290	32/9	ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม ๒	รศ.เสกียร หอมขจร รศ.สิทธิพันธ์ พุทธิงกูร รศ. รุจิรา เสดียงกูร

ผ้ากอซ LA 503 ประมาณลูกกลมขนาดแปดและพาดิซซี่ ประมาณลูกกลม มีภาคผนวกคำพิพากษาฎีกาเรียงมาครา 70 บาท  
ผ้ากอซ LA 504 ประมาณลูกกลมขนาดแปดและลูกกลม พ.ร.บ. ๑๙๘ 80 บาท  
ประมาณลูก ๒ เล่ม ขั้วระเงินที่ช่อง LA ช่อง 6 ๗ อาหารฉายสีโอที ชั้นล่าง

ข่าวโดย สรวรัตน์ ธนิตินิมิตกุล

## ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ

สุนิดา ศิริมังคะ และ  
วไลพร ศรีสัมพันธ์

ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคน ต้องเข้าสอบตามสถานที่สอบและที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ โดยนักศึกษาสามารถตรวจหาหรือติดต่อขอรับเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อแจก หรือติดต่อภาคนักศึกษาได้ตรวจหาสถานที่สอบและที่นั่งสอบของตนเองได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ตรวจหาช่วงรหัสประจำตัวของกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะเข้าสอบว่า เป็นห้องสอบใดจาก 'คู่มือและตารางสอบไล่' หรือ
2. นำใบเสร็จรับเงินประจำภาคการศึกษานั้น ๆ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาไปติดต่อบริษัท 'ตารางสอบไล่รายบุคคล'
3. ตรวจสอบความถูกต้องของความหมายอักษรย่อ 'ชื่อสถานที่สอบไล่' ก่อนไปเข้าห้องสอบ
4. ตรวจหาหมายเลขแถวสอบ จาก 'บัญชีติดหน้าห้องสอบ'
5. ตรวจหาที่นั่งสอบ จาก 'บัญชีติดที่นั่งสอบ'
6. เตรียมพร้อมในการเข้าสอบ โดยต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบไล่
7. เขียนชื่อด้วยตัวบรรจงใน 'บัญชีเขียนชื่อเข้าสอบ'
8. เขียนและระบายกระดาษคำตอบปรนัยอย่างถูกต้อง

### ☐ คู่มือและตารางสอบไล่

คู่มือและตารางสอบไล่หรือตารางสอบไล่รวม เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อแจกศึกษาและติดประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจหาสถานที่สอบโดยตรวจหาช่วงรหัสประจำตัวของตนเองอยู่ในช่วงรหัสใด โดยไม่จำเป็นต้องมีรหัสประจำตัวของนักศึกษาปรากฏ

## การจราจรในวันवेशชิงแชมป์โลก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดมหกรรมมวยชิงแชมป์โลก WBA ในอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วยในวันดังกล่าวรถพุ่มพวงหนาคือใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่สอบแข่งขันเข้าบริหารการของ กทม. ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาหากไม่มีบัตรอนุญาต มหาวิทยาลัยฯ ไม่ให้นำรถยนต์เข้าไปจอดในมหาวิทยาลัยฯ แต่ให้นำรถยนต์ไปจอดได้ที่สนามกีฬาหัวหมากและอาคารจอดรถเซ็นทรัล หัวหมาก

ฝ่ายสถานที่และรักษาความสงบ ม.ร.

คู่มือและตารางสอบไล่จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. คำนวณวันเวลาสอบของแต่ละกระบวนวิชาที่เปิดสอบในภาคการศึกษานั้น ๆ เรียงตามลำดับอักษรจาก A-Z
2. รายชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวันสอบ
3. จำนวนและประเภทของข้อสอบ
4. ช่วงรหัสประจำตัวของผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ
5. จำนวนและรายชื่อห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชาที่จัดสอบ
6. จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดของแต่ละกระบวนวิชา

คู่มือและตารางสอบไล่จะติดประกาศให้นักศึกษาได้ตรวจหาสถานที่สอบ ก่อนการสอบไล่ประมาณ ๒ สัปดาห์ ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ

1. บอร์ดติดประกาศข้างตึกสำนักบริหารงานวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)

## โครงการการศึกษา



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทางการโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๓๗  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  
ระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม ๒๕๓๗

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๗

10:00-10:30 น. วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค I EC 111 (ครั้งที่ 7)  
- อุปสงค์ อุปทาน (ต่อ)  
รศ. คิม ไชยแสนสุข

10:30-11:00 น. วิชาสังคมและการศึกษาเพื่อ TH 101 (ครั้งที่ 7)  
- ท่วงทำนองการเขียนและกลวิธีกรเขียน, การให้ราชาศัพท์, สุภาษิต, คำพังเพยและสะกดการ์ันต์  
รศ. ศิพย์สุนทร อนันนุคร

11:00-11:30 น. วิชาจิตวิทยาทั่วไป PC 103 (ครั้งที่ 7)  
- คนกับสังคม

11:30-12:00 น. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป LW 104 (ครั้งที่ 7)  
- สรุปเนื้อหาที่สำคัญทุกภาคใน - กฎหมายทั่วไป  
รศ.ดร. วีระ ศรีธรรมรักษ์  
รศ. ซูศักดิ์ ศิรินิล  
รศ. เศชา ศิริเจริญ  
รศ. วิงสรรค แสงสุข

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม ๒๕๓๗

17:00-17:30 น. รายการเด็กดี  
อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณกุลวรา สุขหงษ์ไพโรจน์

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม ๒๕๓๗

08:00-08:30 น. รายการเด็กดี  
อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณประภาส วัฒนกรณ์

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม ๒๕๓๗

08:00-08:30 น. รายการเด็กดี  
อ. พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณกุลวรา สุขหงษ์ไพโรจน์

18:30-19:00 น. รายการสโมสรรามคำแหง  
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ๒๕๓๗

18:30-19:00 น. รายการรวมเนชั่น  
'สังคม 4 มิติ'  
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

2. บอร์ดติดประกาศประจำคณะทั้ง 7 คณะ
3. บอร์ดติดประกาศของงานประชาสัมพันธ์ข้างสระน้ำ
4. บอร์ดติดประกาศใต้ตึกคณะที่ (KTB) ที่วิทยาเขตบางนา

5. บอร์ดติดประกาศในตึกวิทยุ ๖๐๐ แห่ง

# กำหนดวัน เวลา สถานที่และ หลักฐานการขึ้นทะเบียน กองประจำการ และนำปลดทหารกองหนุน

ด้วยกรมการรักษาดินแดนได้กำหนดวัน เวลา สถานที่และหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดทหารกองหนุนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2537 แล้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงประกาศให้นักศึกษาวิชาทหารทราบ ดังนี้

### 1. กำหนดวัน เวลา

กรมการรักษาดินแดน จะดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดทหารกองหนุนสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ พุธที่ 12 ตุลาคม 2537

### 2. หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดทหารกองหนุน

- 2.1 ใบสำคัญแบบ สด. 9 (ฉบับจริง 1 และถ่ายสำเนาอีก 2) 3 ฉบับ
- 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14) 2 ฉบับ
- 2.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษา (ฉบับจริง 1, สำเนา 1) 2 ฉบับ

ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 (รวมฯ 1)

2.4 รูปถ่ายขาว-ดำ หนึ่งนิ้วครึ่งขนาดสามนิ้ว และสวมหมวกแครงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารขนาด 3x4 ซม. หรือขนาด 1 นิ้ว (รูปสี่เหลี่ยม) 2 รูป เขียนชื่อตัว ชื่อสกุลและสถานศึกษาหลังรูป

2.5 นำปากกาสีดําหรือสีน้ำเงิน ดินสอสีและยางลบไปด้วย

2.6 หลักฐานที่กล่าวข้างต้น ถ้ามีชื่อตัว ชื่อสกุลทั้งของตนเองหรือบิดามารดาไม่ตรงกันให้จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนนำไปยื่นขออนุญาตฯ (ไม่ใช่หลักฐานการเปลี่ยนต่าง ๆ หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในเอกสารนั้นรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน)

2.7 เอกสารต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะใช้กรอกข้อความขึ้นทะเบียนนำปลดฯ ให้ไปรับในวันนำปลดฯ ตามสถานที่ที่กำหนดให้ (การกรอกเอกสารต้องไม่ขีดเขียน)

### 3. ข้อควรทราบ

3.1 นำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหารไปในวันนำปลดฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกเลขประจำตัวนศท. ในเอกสารที่กรมการรักษาดินแดนแจกให้

3.2 ต้องกรอกชื่อ ปู่ ย่า ของนักศึกษาลงในเอกสารที่กรมการรักษาดินแดนแจก (ดูชื่อ ปู่ ย่า ได้จากช่องชื่อมารดา บิดา ผู้ให้กำเนิดของบิดานักศึกษาในทะเบียนบ้าน)

3.3 ตัวเลขที่ใช้ในการกรอกเอกสารให้เขียนเป็นเลขไทย

3.4 นักศึกษาวิชาทหารที่กำหนดให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดฯ เข้ามารวมเวลา 07.30 น. ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.5 แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ชุดฝึก) เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพร้อมหมวกติดต้องเรียบร้อยตามระเบียบกรมการรักษาดินแดน

ในวันที่นักศึกษาวิชาทหารไปดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดฯ จะมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปดูแลอำนวยความสะดวก หากมีปัญหาให้ติดต่อได้ตลอดเวลา

# ให้นักศึกษาดำเนินการ ขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ การฝึกเรียนวิชาทหาร

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์การฝึกเรียนวิชาทหารปีการศึกษา 2537 เพื่อฝึกเรียนวิชาทหารต่อไปปีการศึกษา 2538 จึงให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์การฝึกเรียนวิชาทหาร อันหลักฐานแสดงความจำนงขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2537 ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ดึกถึงกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โดยนำหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ ดังนี้

- 1. ใบรับรองการฝึกเรียนวิชาทหาร
- 2. บัตรประจำตัวนักศึกษากรมการรักษาดินแดน
- 3. บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ถ้ามี)
- 4. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

(ภาค 1/2537)

# รับสมัครทุนการศึกษาบูรณพัฒนา นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2537

ด้วย บริษัท บูรณพัฒนาวเวอร์ จำกัด ได้จัดตั้ง 'ทุนบูรณพัฒนา นิสิต นักศึกษา' เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ และจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้

- 1. คุณสมบัติทั่วไป
  - 1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  - 1.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  - 1.3 เป็นผู้ไม่ผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค ปลูกดี และในภาค 2/2536 ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมของลำดับชั้น G ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และติดเกรด F ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตสะสมของลำดับชั้น G ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  - 1.4 ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษานักปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2522
  - 1.5 ไม่เป็นผู้ให้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
- 2. หลักฐานประกอบในสมัคร
  - 2.1 ในสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - 2.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
  - 2.3 ผลการศึกษาลงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาค 2/2536
  - 2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  - 2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2537
  - 2.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา-มารดา
  - 2.7 สำเนาใบมรณบัตรของบิดา-มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม

กำหนดวันสมัครเรียน วันที่ 13-14 ตุลาคม 2537 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา ชั้นสอง อาคารศิลาบาตร

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษาอาคารศิลาบาตร (ชั้นสอง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2537

# เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ต่อจากหน้า 6)

ตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (1 ธันวาคม 2532-31 สิงหาคม 2533) สืบตั้งใจว่าจะดำรงรักษาผืนป่าผืนนี้ไว้ให้ได้ สืบพบว่าผืนป่าประมาณ 1 ล้านไร่เศษผืนเนื้ออยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการ 12 คน เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า 30 คน และลูกจ้างชั่วคราว 120 คน แบ่งกันไปประจำตามหน่วยพิทักษ์ป่า 12 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยต้องรับผิดชอบพื้นที่หน่วยละ 1 แสนกว่าไร่ โดยได้งบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพื่อไว้ละ 80 ล้านบาทต่อปี

สืบรู้ดีว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านี้ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะถูกกล่าวหาว่าพรานป่าที่เข้ามาล่าสัตว์ด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่า โดยที่ไม่มีหมีอีกสักป่านใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่ครอบครัวของพวกเขา นอกจากเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวไม่เกินคนละ 1,500 บาทต่อเดือนเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2532 เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าถูกนายพรานลอบยิงตายคาที่ 2 ศพ ในป่าที่ยังคงว่างคาบจับผู้ต้องหา ไม่กี่เดือนต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดนลอบยิงเสียชีวิตอีก 1 ศพ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เหิน เหตุการณ์ต่าง ๆ แบบนี้ ยังคงเกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงปัจจุบัน โดยที่สืบไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ความรับผิดชอบของเขา ทำให้สืบรู้สึกกดดันมาก

สืบสะท้อนใจมากกับการสูญเสียของเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่ใต้ความรับผิดชอบของเขา เมื่อความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อห้วยขาแข้งถูกทำลายลงอย่างย่อยยับจากระบบราชการและผู้มีอำนาจในบ้านเมือง เมื่อคนของเขาตายโดยที่ไม่อาจปกป้องได้ การมีชีวิตอยู่ต่อไปของเขาไม่สามารถทำให้ความมุ่งมั่นความเชื่อของเขาเป็นจริงได้ การมีชีวิตของเขาไม่อาจจะช่วยเหลือคนของเขาได้ ก่อนรุ่งสางของวันที่ 1 กันยายน 2533 สืบ นาคะเสถียรตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยใช้ปืนพกประจำตัวฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายอาจเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้ความมุ่งมั่นของสืบ เป็นความจริงขึ้นมาบ้าง

หลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันได้ครบรอบการเสียชีวิต 4 ปี ของสืบ นาคะเสถียร ความฝันของสืบเป็นความจริงปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัด ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการดูแลดีขึ้นจากผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ประชาชนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการดูแลปกป้องผืนป่าที่สืบเฝ้าปกป้องด้วยชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มากนัก ปัญหาต่าง ๆ เริ่มมีคนสนใจช่วยกันแก้ปัญหา แต่ปัญหาการถล่มถลายสัตว์ก็ยังมีได้หมดไปจากผืนป่าห้วยขาแข้ง

จนถึงวันนี้ กระแสการต่อสู้เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ผืนป่าและชีวิตสัตว์ป่าในป่าห้วยขาแข้งก็ยังคงดำเนินต่อไปและประสบผลตามที่สืบ นาคะเสถียร มุ่งมั่นไว้ นั่นหรือมิใช่ คงอยู่ที่พวกเราพี่น้องชาวไทยทุกคนต้องช่วยกันต่อไป

ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความทางวิชาการอันทรงคุณค่า ดังนี้

- บุญนิธิสืบ นาคะเสถียร
- กองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้
- คุณวันชัย คั่นดิวิทยาพิทักษ์
- คุณนริศ อิบสุวรรณ
- คุณชัชวาลย์ พิทักษ์ป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งทุกท่าน

กระทรวงสาธารณสุข (ต่อจากหน้า 1)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกเป็นชายหรือหญิงมีผลสัญชาติไทย อายุ 16-25 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีหน่วยกิต ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ หมอวชิระกรศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 42 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำมาเทียบได้

ค่าใช้จ่าย เสียค่าบำรุงการศึกษา 2,600 บาท/ปี ได้รับเงินอุดหนุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ตำแหน่งที่บรรจุ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน 4,510 บาท ปฏิบัติงานทางด้านตรวจโรคทำหน้าที่ในห้องทดลอง ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่เสด็จ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชคดี
คุณสมบัติ เช่นเดียวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาพยาธิวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งที่บรรจุ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานเวชคดี ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน 4,510 บาท ปฏิบัติงานโดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่เสด็จของนักศึกษาหลักสูตรเวชคดี ในการจัดทำ จัดเก็บ ก้นหาเวชระเบียน จัดทำรหัสและตรวจประวัติรหัสผ่าตัด ทำรายงานรวมสถิติโรงพยาบาล

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับทุนทั้ง ๒ หลักสูตร มีโอกาสก้าวหน้า มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาจารย์

นักศึกษาที่สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ ผศ.ดร. ไกรฤกษ์ อมรมสุข ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผลการสรรหา ผอ.สาธิตฯ (ต่อจากหน้า 1)

หมายเลข ๒ อ.ทองสุข ขันทอง ได้ 105 คะแนน
หมายเลข ๓ รศ.นรินทร์ บุญชู ได้ 14 คะแนน
คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหา คือ อาจารย์ทองสุข ขันทอง ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอบคณนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดระบบภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๓๖ ที่แจ้งการวีรกรรมและจัดสร้างให้ใหม่ ซึ่งเป็นที่เข้าใจ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ บริเวณรอบสระน้ำด้าน คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินการดังกล่าว บางจุดนักศึกษาได้ดำเนินการหรือเอง บางจุดนักศึกษาได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ซึ่งเป็นที่ประทับใจคณาจารย์และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ที่นักศึกษาได้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของชาวรามคำแหงโดยส่วนรวม

บัดนี้มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแจ้งให้ชาวรามคำแหงทราบโดยทั่วกันเพิ่มเติมดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจะรื้อถอนจุดที่นักศึกษาสร้างเองร่วมกับนักศึกษาต่อไปในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม ๒๕๓๗ ในส่วนรอบสระที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น
2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในทันที ในการประกาศประกวดราคาสร้างจุดใหม่ให้นักศึกษา โดยเริ่มก่อสร้างให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ และต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน เพื่อให้ทันงานพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๘
3. มหาวิทยาลัยยืนยันอย่างแน่ชัดตามตลอดว่า เมื่อรื้อจุดใด มหาวิทยาลัยจะจัดสร้างจุดใหม่ในที่เดิมให้แทนที่ หากสร้างแทนที่ใหม่ได้ก็จะจัดสร้างใหม่บริเวณที่ใกล้ที่เดิมที่สุด
4. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยจะซ่อมแซมเติมบริเวณรอบสระน้ำ
5. กองกิจการนักศึกษา กับกองอาคารสถานที่ จะจัดที่เก็บของพัสดุสำหรับงานค้าอาสาให้กับค่ายที่ประสงค์จะให้จัดให้
6. มหาวิทยาลัยยังมีแบบแปลนจุดเติมเงินแล้ว และได้สำรวจพื้นที่ไว้แล้วว่า กลุ่มใดอยู่จุดใด ผู้ใดรับผิดชอบจุด โดยนักศึกษาขอทราบรายละเอียดได้ที่งานวิทยุ นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
7. เมื่อได้ผู้รับเหมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศนี้จนจบทุกประการ หากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดฝ่าฝืนหรือขัดขวางด้วยประการใด ๆ ให้นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการโดยเคร่งครัด มิให้เสียประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป

โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศนี้จนจบทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข (รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประชุมชี้แจง รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง 'พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยรามคำแหง' ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ (ต่อจากหน้า 1)

ภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบ และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเป็นที่อบรมสั่งสอนบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายให้มีการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และเพื่อเป็นการให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินชีวิตร่างกายแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการในขั้นต้นนี้ ดังนี้

1. จุดนักศึกษาที่จัดสร้างเอง มหาวิทยาลัยจะรื้อออกแล้วสร้างใหม่ โดยสร้างในที่เดิมหากที่เดิมคับแคบก็สร้างใหม่ในที่ใกล้เคียง แล้วให้นักศึกษาจากจุดเดิมเข้าใช้ โดยสรุปก็คือ เมื่อรื้อถอนแล้วจะสร้างให้ใหม่แน่นอน
  2. จะจัดสร้างทางเดินมีหลังคา (Side Walk) จากตึกต่าง ๆ และบริเวณรอบสระน้ำให้
- มหาวิทยาลัยจะทยอยดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาไม่ต้องวิตกว่ามหาวิทยาลัยจะไม่สร้างทดแทนให้ มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้แน่นอน เพราะมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินเฉพาะในการสร้างจุดใหม่ถึง 100 จุด และยังได้ตั้งงบประมาณสำหรับซ่อมแซมจุดเก่า กับทั้งได้เขียนแบบแปลนสำหรับทำ Side Walk ไว้แล้วด้วย
- มหาวิทยาลัยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม และต้องมีความปลอดภัย ไม่ต้องการให้นักศึกษาเดือดร้อนในที่พักรับ

มหาวิทยาลัยขอยืนยัน อีกครั้งว่า เมื่อรื้อจุดใด มหาวิทยาลัยต้องสร้างให้ใหม่ ขอให้นักศึกษาช่วยกันสร้างสรรค์ ถึงดิ่งมามีร่วมกัน เพื่อหน้าตาชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา จึงประกาศาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗

รังสรรค์ แสงสุข (รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสือพิมพ์ข่าวรวมคำแหง
เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณาธิการ รศ.วิจิตร ทุษฐบูรณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ รศ.เอกสิทธิ์ และโกสุมิณี นามทวี อภินนุช
กองบรรณาธิการ อภิชาติ คุปต์ทอง วราณี หาญณรงค์ วิมลยา ธนบุญเกตุเมธ
ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ นิตยสาร สุวี คัลติวาทิงส์
สุพิศรา บุญทวีโรจน์ อัครวิวัฒน์ มณฑิลา วิมลยา อธิวิจิตร ออมทรัพย์ ขนภูมิ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ดร.วิจิตร ทุษฐบูรณ์
รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.เอกสิทธิ์ ทุษฐบูรณ์
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.เอกสิทธิ์ ทุษฐบูรณ์
รศ.วิมลยา ธนบุญเกตุเมธ
รศ.โกสุมิณี นามทวี
รศ.อภินนุช
รศ.อภิชาติ คุปต์ทอง
รศ.วราณี หาญณรงค์
รศ.วิมลยา ธนบุญเกตุเมธ
รศ.อภินนุช
รศ.อธิวิจิตร
รศ.อมทรัพย์
รศ.ขนภูมิ

กองจัดการ
นายประจักษ์พันธ์ โทร. ๒๓๐๐๐๐, ๒๓๐๐๑๐ หรือ ๐๒๐๒๙๗-๘๕ ต่อ 1๘๔, 1๘๐
สีกหนุประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ต.๕.1) ชั้น ๒
อาคารศูนย์ฯ (ตึก ๓๒ ชั้น ๒) ตึกทุกชั้นในศูนย์ฯ สำนักบริหารข้อมูลทะเบียนมหาวิทยาลัย
ตึก ๓๐ บาท สำนักวิทยุ โทร. ๒๕๓๖๒๒๒
สำนักบริหารข้อมูลทะเบียนมหาวิทยาลัย
ตึก ๓๐ บาท สำนักวิทยุ โทร. ๒๕๓๖๒๒๒
สำนักบริหารข้อมูลทะเบียนมหาวิทยาลัย
ตึก ๓๐ บาท สำนักวิทยุ โทร. ๒๕๓๖๒๒๒



สัมมนาทางวิชาการ รท.รังสรรค์ แสดงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'การพัฒนาการบริหารและการให้บริการของสำนักพิมพ์' เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2537 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์

ผลการประกวดน้ำพริก (ต่อจากหน้า 1)

๗. สาธอนเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์โดยมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา โรงแรม หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 17 รายชนั้น คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยศาสตราจารย์ วิไลกุล ระติณัย รศ.พัชรี พลาวงค์ รศ.ดร.ปรานีศิริจินทพันธุ์ และ รศ.บุปผา บุญทิพย์ โดยเกณฑ์การตัดสินจะเน้นที่คุณค่าด้านโภชนาการ ความสะอาด รสชาติ และความสวยงาม การตัดสินจะแบ่งตามภูมิภาค รวม 4 ภาค จำนวน 7 รางวัล ตามอัตราส่วนที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละภาค

ผลการตัดสินการประกวดน้ำพริก-ผักจิ้ม ปรากฏดังนี้

น้ำพริกภาคกลาง (3 รางวัล)
ชนะเลิศ ได้แก่ นางวัชรี เชมณีย์ และ น.ส.เรวดี รุ่งมณี (น้ำพริกถนอมวี)
รองชนะเลิศ ได้แก่ นางเดือนใจ ผาสุข (น้ำพริก-กะปิ)
น.ส.เพชรโพธิ์น วรณบุตร (น้ำพริกกะปิ)

น้ำพริกภาคอีสาน (2 รางวัล)
ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.เชมิกา งามสลัก และ น.ส.พามี กฤษณแก้ว (น้ำพริกเห็ด)
รองชนะเลิศ ได้แก่ นางอัมพร เข็มประยูรนาฏสถาน เบ้าทอง และนางขวัญเรือน ทักณาเยี่ยม (น้ำพริกแจ่มบอน)

น้ำพริกภาคใต้ (1 รางวัล)
ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. วิริศนา จินดาวิจิตร และ น.ส. เพ็ญจันทร์ แซ่แข็ง (น้ำพริกขูด)
ภาคเหนือ (1 รางวัล)
ชนะเลิศ ได้แก่ รศ.กาญจนนาถ เรืองจรจัดปรณ์ (น้ำพริกอ่อง)
อนึ่ง ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทได้รับโล่ เกียรติยศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เข้าประกวดทุกรายได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดทำเอกสารแนะนำ ม.ร.
เผยแพร่แก่หน่วยงาน
และผู้นำชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะจัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความก้าวหน้าของม.ร. แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งเผยแพร่แก่ผู้นำชุมชนหรือผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมอบให้งานวิจัยสถาบัน กองแผนงานเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจัดทำเอกสารแนะนำดังกล่าวใน 3 ลักษณะ คือ

- 1. สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2537
2. สถิติข้อมูลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2537
3. นามานุกรมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 'เอกสารสนเทศแนะนำม.ร.นี้ จะเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน ระบบการศึกษา บริการและสวัสดิการ โครงงานสำคัญ ๆ ของม.ร. รวมทั้งข้อมูลสถิติการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การกำหนดนโยบาย แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย'

กามะขมันใจชกา (ต่อจากหน้า 1)

โอกาสนี้ กามะข ได้ให้สัมภาษณ์กับ ขว.ว่า 'การชกในครั้งนี้อยู่ที่หนักหน่อยเลย เพราะได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้วด้วยระยะเวลาการซ้อมถึง 3 เดือน และลงนามมาแล้วไม่น้อยกว่า 110 ยก แม้ว่าขณะนี้จะมีน้ำหนักเกินพิกัดอยู่ที่เพียง 3-4 ปอนด์เท่านั้นซึ่งไม่ใช่อุปสรรคต่อขงใด

ต่อข้อซักถามที่ว่า มีความรู้สึกอย่างไรในการชกครั้งนี้ กามะขกล่าวอย่างยิ้ม ๆ ว่า 'พิชิตน้อย' สิบยกบางพระจันทร์นั้นยังเด็กเกินไป ส่วนสามารถ พิชัยอรุณก็แก่เกินไปสำหรับตน จากประสบการณ์การชกที่ชนะน็อกมาแล้ว 19 ครั้ง คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า การชกในครั้งนี้จะไม่มีโอกาสแพ้อย่างแน่นอน'

ก่อนเดินทางไปยังโรงแรมบางกอกพาเลส ซึ่งเป็นที่พักระหว่างอยู่ในประเทศไทย กามะขกล่าวอย่างมั่นใจว่า 'ผมมาเพื่อชัยชนะ และจะชนะน็อกแน่นอน ในยกที่ 5'

อนึ่ง สมาคมมวยโลก WBA ได้แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการตัดสินผู้ชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท ของสมาคมมวยโลก ระหว่างแชมป์ ลีโอ กามะข กับผู้ท้าชิงพิชิตน้อย สิบยกบางพระจันทร์ซึ่งกำหนดจะชกกันในวันที่ 9 ตุลาคม 2537 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคณะกรรมการ 5 คน คือ นายคาอวิน อินนาลังฮีร์ ลักขิพชนจากศรีนิแควด, นายมิทซ์ สาอเฟิร์น กรรมการผู้ตัดสินบนเวที ชาวอเมริกัน, นายอาร์ท วูลี กับ นายออสการ์ เปาเชส กรรมการผู้ให้คะแนนชาวอเมริกัน และนายโรดอล์ฟไฟ ซิลล์ กรรมการผู้ให้คะแนน ชาวปานามา



อ้อลา อาดิย์ รท.รังสรรค์ แสดงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดงาน 'อ้อลาอาดิย์' ซึ่งสภาอาจารย์ได้จัดให้แก่คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ณ สำนักงานสภาอาจารย์

อธิการบดีพบนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

ได้พบและชี้แจงกับนักศึกษาดังกล่าวโดยตรง ที่ผ่านมามีเพียงประกาศจากรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2537 ขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้ดำเนินการรื้อถอนซุ้มที่จัดสร้างเอง และมีประกาศ ม.ร.เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537 เรื่องการจัดระบบภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ตามรายละเอียดใน 'ข่าวรามคำแหง' ฉบับนี้) ดังนั้น เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง อธิการบดีจึงได้เชิญพหรณักศึกษา ชมรมกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2537 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม เอ.ดี.1

การประชุมดังกล่าว อธิการบดี ม.ร. ได้ชี้แจงให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการรื้อถอนซุ้มนักศึกษาครั้งนี้ว่า เพื่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อให้ร่มคำแหงของเรามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อการพักผ่อนเหมาะสมกับที่เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการขั้นสูง และที่ต้อเร่งดำเนินการเนื่องจากต้องกรงให้แล้วเสร็จก่อนงานสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ใกล้จะมาถึงคืองานวันสถาปนา ม.ร. (28 พฤศจิกายน 2537) และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (2-6 มกราคม 2538) ซึ่งภายหลังการชี้แจงของอธิการบดี นักศึกษาและพหรณต่าง ๆ ก็เข้าใจและยินดีให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไปเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ม.ร.

'ผมขอขอบคุณนักศึกษาที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ ผมจะดูแลและดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยตนเองให้ดีที่สุด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ไม่นักศึกษาเดือดร้อนอย่างแน่นอน ผมดีใจที่มีโอกาสพูดชี้แจงข้อเท็จจริงกับนักศึกษาโดยตรง เพราะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่านักศึกษารวมคำแหงเป็นคนที่เหตุผล มีการพัฒนาทางความคิด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนานบ้านเมืองและประชาธิปไตยต่อไป อธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ในฐานะครู และพ่อของลูกซึ่งเป็นนักศึกษา ม.ร. อยู่ด้วยภูมิโงมาแต่มีกำลังใจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอธิการบดีเพียงคนเดียวไม่อาจพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดีปราศจากความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จึงหวังว่านอกจากเรื่องซุ้มแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือที่ดีในเรื่องอื่น ๆ เช่นนี้อีก' อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่ที่สุด

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารเวียงคำ
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ ตึก ๒๒.๑ ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิก รับผิดชอบเองที่ ม.ร. มีละ ๑๐ บาท
รับทางไปรษณีย์มีละ ๑๕๐ บาท (ดูรายละเอียดจากหน้า ๑๑)
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3180900

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อธิการบดี
นายสุวัฒน์
โฆษกมหาวิทยาลัย
นายสุวัฒน์
นายสุวัฒน์